

KHOA ĐA VĂN HOÁ QUỐC TẾ -TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK

Khoa Đa văn hóa Quốc tế của Trường Đại học Dongguk được thành lập với mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia để giải quyết các vấn đề của xã hội đa văn hóa, đồng thời bồi dưỡng các nhà lãnh đạo toàn cầu cho một xã hội đa văn hoá, đa nguyên hoá phát triển bền vững thông qua việc mở rộng lĩnh vực nghiên cứu sang Hàn Quốc học và khu vực học.

Khoa Đa văn hóa Quốc tế

Chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình trong các hoạt động đào tạo chuyên gia xã hội đa văn hóa thông qua các nghiên cứu đi đầu trong việc thay đổi văn hóa - xã hội mang tính chất học thuật và thiết lập giá trị quan cần có trong xã hội đa văn hóa hiện nay. Đồng thời, mở rộng lĩnh vực thực tiễn và nghiên cứu đa văn hóa, khu vực học quốc tế, Hàn Quốc học với mục tiêu bồi dưỡng các nhà lãnh đạo toàn cầu của xã hội đa văn hóa - đa nguyên hóa bền vững.

Mục tiêu

Khoa Đa văn hóa Quốc tế đặt mục tiêu đào tạo, nuôi dưỡng, tạo ra hệ thống nguồn nhân lực có chuyên môn, nhạy bén với những thay đổi của xã hội đa văn hoá, tìm kiếm giá trị quan mới thông qua lý luận và thực tiễn mang tính chất học thuật.

Chương trình đào tạo

• Đa văn hoá, Giáo dục đa văn hoá và Chính sách

Hiểu về hiện tượng đa văn hoá trong XH Hàn Quốc, Thực trạng gia đình đa văn hoá và tư vấn, Hội nhập xã hội và cộng đồng, Nghiên cứu các ví dụ về hiện tượng giáo dục đa văn hoá, Lý thuyết giáo dục xã hội đa văn hoá.

• Di dân và Chính sách di dân

Di dân và phúc lợi của gia đình đa văn hoá, Luật chính sách nhập cư, Chính sách di cư và lao động quốc tế, Thực hành tìm hiểu hiện trạng đa văn hoá và di dân, Giới tính và di dân quốc tế.

• Hàn Quốc học, Khu vực học, Châu Á học

Nghiên cứu văn hoá truyền thống Hàn Quốc, Nghiên cứu bản sắc của là sóng Hallyu trong thời đại đa văn hoá, Xã hội Hàn Quốc và văn hoá Đa tôn giáo, Hiểu về xã hội Châu Á, Hiểu về Nhật Bản học, Nghiên cứu về văn hoá Trung Quốc.

Bằng cấp, chứng chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội nhận chứng chỉ “chuyên gia xã hội đa văn hoá” được Bộ Tư pháp công nhận. Với chứng chỉ này, có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như tư vấn, phúc lợi, luật pháp, giáo dục đa văn hoá v.v. Sinh viên có chứng chỉ này cũng có cơ hội trở thành giảng viên của chương trình Hội nhập xã hội KIIP.

Lĩnh vực nghề nghiệp

Các chuyên gia đa văn hoá có thể hoạt động với tư cách chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan đến đa văn hoá, giảng viên chương trình thích nghi ban đầu cho người ngoại quốc, Hội nhập xã hội của Bộ Tư pháp.

Tiêu chí cấp chứng chỉ

Hoàn thành học vị tiến sĩ sẽ được cấp chứng chỉ chuyên gia đa văn hoá cấp 1
Hoàn thành học vị thạc sĩ sẽ được cấp chứng chỉ chuyên gia đa văn hoá cấp 2

Cơ hội nghề nghiệp

Có cơ hội trở thành giảng viên chương trình Hội nhập xã hội của Bộ Tư pháp, giáo viên, chuyên viên nghiên cứu trong các trường đại học, làm việc trong các tổ chức có liên quan đến đa văn hoá.

Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu như công bố các diễn đàn và hội nghị nghiên cứu hội nhập đa văn hoá và di dân

Các trường liên kết

University of Malaya INPUMA(Malaysia), The University of Queensland(Úc),
The University of Auckland(New Zealand), Seigakuin University(Nhật Bản)

Khoa Đa văn hoá Quốc tế của trường Đại học Dongguk sẽ thúc đẩy bồi dưỡng các nhà lãnh đạo toàn cầu vì một tương lai phát triển bền vững đồng thời mở rộng phát triển nghiên cứu nhiều lĩnh vực như Hàn Quốc học, Khu vực học v.v.